

กระทู้ถามที่ ๑๔๑/ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง นโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ และขยะในพื้นที่เมืองท่องเที่ยว เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในเขต ๒ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังต่อไปนี้ ด้วยสภาพความเป็นจริงของเมืองท่องเที่ยวในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเขตพื้นที่ ๒ มีเป็นจำนวนมาก ด้วยศักยภาพของการท่องเที่ยว มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลด้านการบริการการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว หามาตรการรองรับ เพื่อที่จะเป็นมาตรฐานของการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการยกระดับของการท่องเที่ยวให้สู่ระดับสากล เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตลอดจนเรื่องขยะ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ ในเมืองท่องเที่ยว เพื่อที่จะยกระดับรองรับให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน เมืองท่องเที่ยวในเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ในเขตพื้นที่ ๒ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐบาล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแล และเข้าใจปัญหาในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน และเป็นรูปธรรม จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีแนวทางหรือนโยบายแก้ไขปัญหา ปรับปรุง หรือไม่ อย่างไร

๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายหรือมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ ในการกำกับดูแลและรับผิดชอบในเรื่องนี้ หรือไม่ อย่างไร หากมีนโยบายในเรื่องดังกล่าว จะดำเนินการได้เมื่อใด

ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

พิพิธ รัตนรักษ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมไทยสร้างชาติ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำตอบกระทู้ถามที่ ๑๔๑/ร.

ของ นายพิพิธ รัตนรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรครวมไทยสร้างชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง นโยบายแก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้และขยะในพื้นที่เมืองท่องเที่ยว เกาะสมุย
เกาะพะงัน เกาะเต่า ในเขต ๒ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้าพเจ้า นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีความเกียรตินี้ ดังนี้

คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเรียนว่า ปัจจุบันพื้นที่เกาะเต่าใช้น้ำจืดจากบ่อน้ำตื้น
และบ่อน้ำบาดาล และน้ำดื่มสำเร็จจากภายนอกเกาะมากกว่า ๙๐% เนื่องจากยังไม่มีประปาหมู่บ้าน
หรือการประปาส่วนภูมิภาค ในฤดูแล้งทำให้ขาดแคลนน้ำจืดอุปโภคอย่างหนัก ราคาน้ำจืดที่สูงมาก
ทำให้ผู้ประกอบการและชาวบ้านเดือดร้อน ต้นทุนการประกอบการที่สูงมาก ปัจจุบันประชาชน
และผู้ประกอบการธุรกิจต้องซื้อน้ำสำหรับอุปโภคในอัตรา ๑๕๐ - ๓๕๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร
และพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า ไม่รวมสำหรับประกอบกิจการ
ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น ๒๖๓,๗๗๘.๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการช่วยเหลือ
และเยียวยาของเทศบาลตำบลเกาะเต่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน
เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยแล้งที่สำคัญ คือ (๑) โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน และ (๒) ประสานงาน
และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการสำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาล และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุย
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุย มีแนวทางในการวางท่อส่งน้ำประปาไปยังพื้นที่อำเภอเกาะสมุย
โดยขอวางแนวทางท่อไปกับโครงสร้างสะพานของทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุย ซึ่งเป็นโครงการของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งหากมีการดำเนินการดังกล่าว อาจทำให้ปัญหาคาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ในส่วนของปัญหาขยะในพื้นที่เมืองท่องเที่ยว เกาะสมุย ปัจจุบันสภาพปัญหาขยะอยู่ในระดับปานกลาง
อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางในการกำจัดขยะใหม่ และขยะเก่าที่สะสม กิจกรรมโครงการที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว
 อาทิ การสนับสนุนให้เกิดการเก็บและคัดแยกขยะในพื้นที่เกาะเต่า การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ
 เน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ที่จัดการง่าย สามารถเรียกคืนกลับเข้าสู่ระบบ
 เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ประชาชนในพื้นที่ที่มีมิตรร่วมกันจะไม่นำขวดแก้ว
 เข้ามายังพื้นที่เกาะเต่า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
 การดำเนินการดังกล่าว ซึ่งขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้า หน่วยงานราชการ ลดการนำเข้าขวดแก้ว
 เข้ามายังเกาะ เช่น การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เปลี่ยนจากขวดเป็นกระป๋อง และลดการนำเข้าถังโฟม
 เป็นต้น

พื้นที่เกาะพะงัน ปัจจุบันสภาพปัญหาขยะอยู่ในระดับกลาง อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางในการกำจัดขยะใหม่ และขยะเก่าที่สะสม กิจกรรมโครงการที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว อาทิ การขนขยะออกนอกพื้นที่เกาะพะงันไปยังโรงผลิตไฟฟ้า การกำหนดเวลาดทิ้งขยะเปียก สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ เพื่อดำเนินการรวบรวมจัดทำเป็นปุ๋ยหมักอย่างถูกต้อง ไม่ให้เป็นการรบกวนภูมิทัศน์ในเกาะพะงัน

พื้นที่เกาะสมุย ปริมาณขยะมูลฝอย มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยองค์ประกอบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยพลาสติก ที่ผ่านมาเทศบาลนครเกาะสมุยได้ดำเนินการโครงการจัดการขยะตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่เกาะสมุย โครงการจ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยออกจากสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลนครเกาะสมุยเพื่อนำไปกำจัดในสถานที่ถูกสุขลักษณะนอกเขตเทศบาลนครเกาะสมุย โดยนำไปฝังกลบในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำตอบข้อที่ ๒

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีหน่วยงานในระดับภูมิภาคที่ทำหน้าที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีแผนในการบูรณาการเพื่อยกระดับการจัดการขยะ และปัญหาน้ำในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ที่จะดำเนินการในอนาคต ได้แก่ การขนขยะออกนอกพื้นที่เกาะพะงันไปยังโรงผลิตไฟฟ้า ณ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการจ้างเหมาเอกชนและจำกัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การดำเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทางเพิ่มขึ้นในพื้นที่เกาะเต่า และรณรงค์การลดใช้ขวดแก้วตามร้านค้าต่าง ๆ การจัดทำป้ายไว้นิลเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการใช้ขวดแก้ว โดยมีทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา เนื่องจากเกาะเต่ามีชาวเมียนมาที่เป็นแรงงานจำนวนมากที่อาศัยร่วมกันเพื่อขอความร่วมมือ การรณรงค์การลดขยะ การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นำขึ้นเกาะที่จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ที่จัดการง่าย สามารถเรียกกลับคืนเข้าสู่ระบบเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มจุดวางถังขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้ทั่วถึงที่สามารถสังเกตเห็นได้